

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 7

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงเป็น หุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รายละเอียด ดังนี้

วันที่	กิจกรรม
5 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563	การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 9 อ่านต่อ
13 สิงหาคม พ.ศ. 2563	การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้าสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 2 อ่านต่อ
19 สิงหาคม พ.ศ. 2563	การประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 2
25 สิงหาคม พ.ศ. 2563	การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้าสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 3 อ่านต่อ

การดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆดังที่ได้กล่าวข้างต้นก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วน ด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ดังนี้

ประเด็นสำคัญ	ความก้าวหน้า/ผลลัพธ์ที่ได้
ภาคผนวกที่ 1: ขอบเขตผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ รับทราบแผนการดำเนินงานของคณะทำงานกลุ่มย่อยขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะทบทวนรายการผลิตภัณฑ์ของไทยเพิ่มเติม โดยในปัจจุบันฝ่ายไทยยังไม่มี ความแน่ชัดในเรื่องวัสดุและผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และเรื่องไม้ - คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ มอบหมายให้คณะทำงานกลุ่มย่อยฯ ทำรายการเปรียบเทียบสาเหตุที่จะนำรายการผลิตภัณฑ์เข้าหรือออกจากขอบเขตผลิตภัณฑ์ของไทย <p>คณะทำงานกลุ่มย่อยภาคผนวกขอบเขตผลิตภัณฑ์นำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมหารือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยส่วนหนึ่งของการประชุมหารือจะเป็นการรวบรวมความเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อขอบเขตผลิตภัณฑ์</p>

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟลิกที ครั้งที่ 7
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

<p>ภาคผนวกที่ 2: นิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของประเทศไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการเจรจา เห็นชอบร่างภาคผนวกฉบับปรับปรุง และให้นำส่งอียูเพื่อนำเข้าการเจรจาครั้งที่ 3
<p>การควบคุมการนำเข้าไม้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมการนำเข้าไม้พัฒนาบทบาทและขอบเขตการทำงานของหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการควบคุมการนำเข้าไม้
<p>ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย (THA-TLAS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรมป่าไม้นำเสนอรูปแบบระบบ THA-TLAS ที่จะพัฒนาจาก RFD Single Window